



ปีที่ 44 ฉบับที่ 165 วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557

สาขาวิชานาฏศิลป์ฯ จัดนาฏศิลป์สร้างสรรค์สัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 2

สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นาฏศิลป์สร้างสรรค์สัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2557 ณ สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง

ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ช่างसान ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง กล่าวว่า ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการทางด้านนาฏศิลป์แก่บุคลากรภายนอกโดยเฉพาะครูผู้สอนนาฏศิลป์ในสถานศึกษาทั้งระดับประถมและมัธยม ได้เพิ่มองค์ความรู้ทางทักษะการแสดงแก่ครูผู้สอนนาฏศิลป์ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางนาฏศิลป์แก่เยาวชนในวงกว้าง และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การก้าวไปในประชาคมอาเซียนเฉพะอย่างยิ่งในสาขานาฏศิลป์และการแสดง

โดยกิจกรรมจะมีการอบรมในเรื่องต่างๆ อาทิ การอนุรักษ์สืบทอดระบำมาตรฐาน “ระบำสี่บท เพลงพระทองระบำ” นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ “กินรีร่อนออกซัดชาติรี” นาฏศิลป์สร้างสรรค์”เซ็งอีสาน” โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง เป็นวิทยากรการอบรม ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม ณ สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง

มหาวิทยาลัยมีกำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยการสอบวัดความสามารถพื้นฐานทั่วไป วันที่ 2 เมษายน 2557 สอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติ วันที่ 21 เมษายน 2557 เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงมีคำสั่งให้อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนมาปฏิบัติราชการในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

หาก คณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงาน มีความประสงค์จะลงข่าวผ่านมหาชัยสาร สามารถส่งข่าวผ่านทาง E-mail pr@nstru.ac.th หรือผ่านทาง Facebook ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่ 2 – 3 เมษายนนี้ ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาจัด อบรมความรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในและการเขียน SAR

ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในและการเขียน SAR ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

วันพุธ ที่ 2 เมษายน 2557

เวลา 08.00 – 08.30 น.	ลงทะเบียน
เวลา 08.30 – 08.45 น.	กล่าวรายงานการจัดการอบรม โดย ผศ.ดร.สมพร เรืองอ่อน รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เวลา 08.45 – 09.00 น.	กล่าวเปิดการอบรม โดย รศ.วิมล คำศรี อธิการบดี
เวลา 09.00 – 10.30 น.	บริบทของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดย รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง และอาจารย์ศุภชัย คำคำ
เวลา 10.30 – 10.45 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.45 – 14.30 น.	ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เวลา 14.45 – 17.00 น.	แนวทางการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานใน SAR ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

วันพฤหัสบดี ที่ 3 เมษายน 2557

เวลา 09.00 – 12.00 น.	แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเขียน SAR แยกตามหน่วยงาน
เวลา 13.00 – 14.30 น.	นำเสนอผลการเขียน SAR ของแต่ละหน่วยงาน
เวลา 14.45 – 17.00 น.	การกรอกข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) และการกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online)

หมายเหตุ : กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

มหาวิทยาลัยแจ้งถึงคณาจารย์ประจำเรื่องการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

สืบเนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำจำนวน 4 คนจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง (3 ปี) ในวันที่ 30 มีนาคม 2557 เพื่อให้มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำชุดใหม่เข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปได้ทัน ในวันที่ 10 เมษายน 2557 ซึ่งมีวาระสำคัญที่สภามหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณา

มหาวิทยาลัยจึงเรียนให้ท่านทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้เตรียมการสมัคร / ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ในช่วงวันที่ 1 – 8 เมษายน 2557 ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบโดยเร็ว ภายในวันที่ 1 เมษายน 2557

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ณ จ.เชียงใหม่



สรุปผลสำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังนี้

1. เรื่อง การติดตามรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับเพิ่มและการเลื่อนไหลเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มติที่ประชุม ทำหนังสือนำเสนอเพื่อความคืบหน้าต่อ สกอ. พร้อมกับ นำเสนอต่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อการปฏิบัติที่เป็นธรรม ปฏิบัติแนวเดียวกันทุกมหาวิทยาลัย

2. การแก้ไขข้อบังคับที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ว่าด้วยการบริหารงาน พ.ศ. 2556 มติที่ประชุม ให้อนุกรรมการฝ่ายกฎหมายไปศึกษา และปรับแก้ในข้อที่ยังไม่สอดคล้อง นำเสนอต่อที่ประชุมครั้งถัดไปที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

3. การพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ ด้านต่าง ๆ ของ คกก.บริหาร ทปสท. มติที่ประชุม

3.1 คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและแผนการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ประกอบด้วย รศ.ไพฑูริย์ สัมครกิจ มรภ.พระนครศรีอยุธยา ประธาน อาจารย์ดำรงค์พันธ์ ใจท้าววีระพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นเลขานุการ ฯลฯ

3.2 คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประกอบด้วย ผศ.ประเมิน อินทพิบูลย์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ประธาน ผศ. สัญญา สะสอง มรภ.เชียงใหม่ ฯลฯ

3.3 คณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามสิทธิประโยชน์ของบุคลากรและมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อาจารย์ณัฐปดัลภ์ ญาณมโนวิศิษฐ์ มรภ.ราชนครินทร์ ประธาน ผศ.นิมิต ขจรไชยกุล มทร.สุวรรณภูมิ ฯลฯ

4. คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี ประกอบด้วย ผศ.วิริยะ ติริชานนท์ มทร. กรุงเทพฯ ประธาน ผศ.อรทัย รัตนานนท์ มรภ.สวนสุนันทา เลขานุการ ฯลฯ

นอกจากนี้ที่ยังประชุมยังมีมติเรื่อง การจัดทำเนียบประสภาคณาจารย์ฯ แห่งประเทศไทย จัดทำเว็บไซต์ รวมถึงการติดตาม พ.ร.บ.การบริหารงานบุคคลในอุดมศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ของแต่ละมหาวิทยาลัย เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป (หมายเหตุ ที่ยกมาเฉพาะประเด็นที่สำคัญเท่านั้น)



ผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์ดีคะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 ตรงกับวันแรม 13 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง ช่วงปิดภาคเรียนมหาชัยสารจะออกบอกกล่าวข่าวสารสัปดาห์ละครั้งทุกวันศุกร์

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสองสาย ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสวัสดิ์ดีการ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ได้แก่ อาจารย์โสภณ ชุมทองโต และอาจารย์วิจิต จรุงสุจริตกุล ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ได้แก่ คุณแหวงตา ทองสุภา คุณสุกัญญา สิทธิชาติ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

จำเอกบุญอำนวยชัย นิยมวรรณ (จำแม็ก) ขอเชิญชวนชาวราชภัฏทุกท่านร่วมงานอุปสมบท บุตรชายในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ณ บริเวณถนนประตู่ 2 หน้าหอสมุดเก่า เวลา 13.30 น. ทำขวัญนาค ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง

ปิดท้ายข่าวพักเที่ยงด้วยข้อคิดดีๆ “จะไม่ย่อนเวลากลับไปเพื่อแก้ไข แต่จะใช้เวลาที่เดินต่อไปเพื่อปรับปรุง” สวัสดิ์ดีคะ

...เก็บตกเบาๆ ในบรรยากาศช่วงปิดเทอมแบบนี้กับน้องๆ นักศึกษาจากหลักสูตรภาษาไทยเพื่อ อาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กว่า 70 คน ที่ได้ใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์จากการเข้าไป เรียนรู้งานภาคปฏิบัติตามสำนักงานและคณะต่างๆ... ทีมประชาสัมพันธ์ได้เข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพี่ๆ บุคลากรบางท่าน และน้องๆ นักศึกษาฝึกงานบางกลุ่ม... ต้องบอกว่างานนี้เป็น ใจ แลก ใจ จริงๆ... เมื่อน้องๆ ก็เปิดใจพร้อมช่วยงานและผลงานในสถานที่จริง ในขณะที่พี่ๆ ก็เต็มใจสอนงานอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกัน

...กิจกรรมดีๆ ของชาวราชภัฏนครศรีธรรมราชที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนทุกฝ่ายแบบนี้จะไม่ให้บอกต่อได้อย่างไร... กดไลค์เลยคะ...



...พลัปลิงยามเช้า...